



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16-18 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผวก.ออนไลน์ (18มิ.ย.61)	<p>รองนายกฯ ติดตามการดำเนินงาน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมผู้บริหาร สธ. วาระพิเศษ ว่า จากการติดตามงานของ อย. พบเป็นที่น่าพอใจ ได้เพิ่มการทำงานเชิงรุก ออกตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด เร่งตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ และมีการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรวดเร็ว พัฒนาระบบ e-Service รองรับบริการประชาชน มีศูนย์ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ OSSC พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ตั้งเป้าเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชนรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่าน Line FDThai รวมถึงสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ยังมีนำ QC Code มาใช้ตรวจสอบความถูกต้องในการขึ้นทะเบียนโฆษณา ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่าน Oryor Smart Application ทั้งระบบ Android และ iOS ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ อย.เพิ่มการรับรู้ให้กับประชาชนในการตรวจสอบด้วยตัวเอง โดยใช้ อสม.หรือรพ.สต.ในการเผยแพร่ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ</p>
เดลินิวส์ (18 มิ.ย.61)	<p>การจัดซื้อยาในระบบบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวถึงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นไปตามโครงการพิเศษปี 2561 ที่จัดระเบียบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้ไม่สามารถสั่งซื้อยาได้ ต้องใช้วิธียืมยาจาก อภ. ว่า ปัญหาเกิดจากเพิ่งเริ่มใช้พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่เป็นปีแรก ทำให้มีข้อกังวลเรื่องปฏิบัติไม่ถูกต้องระเบียบ แต่ประชาชนยังต้องได้รับยาและไม่ขาดยา จึงใช้วิธียืมยาจาก กอก.ไปก่อน แต่ติดขัดเรื่องการตรวจรับและจ่ายเงินคืน เนื่องจากยาที่ยืมไปกับกรรมการตรวจรับเป็นคนละชุดกัน เมื่อซื้อยามาคืนอภ. กรรมการตรวจรับยาจึงเห็นว่าไม่เป็นตามระเบียบ รพ.ราชวิถีจึงได้ขอความเห็นไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอให้ละเว้นประเด็นดังกล่าว ขณะนี้ทุกอย่างเริ่มเข้าที่ ยาที่ยืมมาจาก อภ. ประมาณ 4-5 พันล้านบาท ลับดาห์ที่ผ่านมาสามารถคืนได้แล้วประมาณ 2.3 พันล้านบาท และจะทยอยจ่ายเงินในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระบบปกติ และไม่น่าจะมีปัญหาอีก ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเปลี่ยนระบบการจัดซื้อจากสปสช. เป็นรพ.ราชวิถี และการจัดซื้อโดยมีรพ.ราชวิถีเป็นตัวแทนหน่วยบริการจัดซื้อนั้น เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สธ. อภ. และ สปสช.</p>
โพสต์ทูเดย์ (18มิ.ย.61)	<p>งบประมาณฯ โครงการ EEC</p> <p>-เสนอข่าว งบฯ โครงการระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา จำนวน 14,848.9362 ล้านบาท ถูกจัดสรรไปตามกระทรวง หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจรวม 14 หน่วยงาน นำไปกระจายต่อให้กับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล โดยในส่วนของ สธ. ได้รับ 64.9 ล้านบาทเศษ จัดสรรต่อให้กับ สป.สธ. และกรมควบคุมโรค เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ EEC ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่</p>
มติชน เดลินิวส์ (17 มิ.ย. 61)	<p>เหตุยิงกันในรพ.นครปฐม</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีชายอายุ 31 ปี ก่อเหตุบุกยิงพ่อตาและภรรยาเสียชีวิต ก่อนยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัส และมีผู้ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย ภายในรพ.นครปฐม ว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ล่าสุด ผู้รอดชีวิตยังอยู่ในอาการสาหัส รพ.นครปฐมได้พยายามขอความร่วมมือห้ามนำพาอาวุธเข้าไปในรพ. อย่างไรก็ตาม สธ.ต้องมีการทบทวนมาตรการในการดูแลป้องกันเหตุความรุนแรงในรพ.เพิ่มเติม จากที่ขณะนี้มีการตรวจตรา รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าฝึกอบรมร่วมกับตำรวจเรื่องการสังเกตลักษณะบุคคลต้องสงสัย จะให้มีการเฝ้าระวังส่วนของญาติด้วย เพื่อป้องกันเหตุความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์สนุก (18มิ.ย.61)</p>	<p>รุนแรงในครอบครัว พร้อมทั้งเผาระวังเรื่องการพกอาวุธเข้าไปในพื้นที่อื่น ๆ ของรพ. สำหรับการตั้งเครื่องสแกนอาวุธเป็นไปได้อย่าง เนื่องจากรพ.เป็นพื้นที่เปิด หากเข้มงวดเกินไปอาจกระทบทำให้การบริการล่าช้า ยกเว้นที่ห้องฉุกเฉินบางรพ.ที่ติดตั้งแล้ว กรณีนี้นับว่าเป็นรายแรก ๆ ที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่ห้องฉุกเฉิน ทั้งนี้ ประเทศไทยและหลายประเทศมีการพกพาอาวุธได้ง่าย ทำให้เวลาอารมณ์พุ่งในช่วงที่มีอาวุธในมือจะก่อความรุนแรงได้มากขึ้น ดังนั้น เมื่อมีอารมณ์มีปัญหา ขอให้เลี่ยงการเผชิญหน้า ถอยออกมาตั้งหลักก่อน เมื่ออารมณ์เย็นลงแล้วค่อยคุยกัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชัย จันทรฉาย รองผอ.รพ.นครปฐม เปิดเผยว่า นายชัยพร เซวานะกมล อายุ 31 ปี ที่ก่อเหตุยิงภรรยาและพ่อตาเสียชีวิตที่รพ.นครปฐมนั้น ทีมแพทย์และพยาบาลพยายามช่วยชีวิต โดยผ่าตัดสมองและห้ามเลือดในสมอง แต่อาการทรุดหนัก สมองบอบช้ำ เพราะกระสุนโดนจุดสำคัญ และเสียชีวิตในที่สุด</p>
<p>มติชน (18มิ.ย.61)</p>	<p>การยุติวัณโรค</p> <p>-เสนอบทความ สธ.กำหนดเป้าหมายยุติวัณโรคตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรคระยะ 5 ปี ตั้งเป้าลดผู้ป่วยรายใหม่จาก 172 ต่อแสนประชากร ในปี 2558 เหลือ 10 ต่อแสนประชากร ในปี 2578 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคทุกจังหวัดดำเนิน 2 มาตรการควบคู่กัน คือ เร่งรัดค้นหา โดยเฉพาะการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง ในปีที่ผ่านมาคัดกรองในผู้ต้องขังเรือนจำทุกราย พบผู้ป่วยถึง 3,905 ราย เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 72 ในปี 2561 จะค้นหาเชิงรุกในผู้ต้องขังทุกราย ส่งต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลและดูแลวินิจฉัยต่อไป และการกำกับดูแลรักษาสร้างเครือข่ายการส่งต่อ ติดตามผลการรักษาครบถ้วนทุกราย เชื่อมโยงระหว่างรพ.กับชุมชนจนถึงระดับครัวเรือนผู้ป่วยวัณโรค รวมถึงการนำผู้สัมผัสร่วมบ้านมารับการตรวจวินิจฉัย เพื่อรักษาโดยเร็ว</p>
<p>ไทยรัฐ คมชัดลึก มติชน เดลินิวส์ (16 มิ.ย. 61)</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เรียกศิลปินดารารับรีวิวลินค้าในเครือเมจิกสกินอีก 6 คน เข้าให้ปากคำ โดยพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกดารานักร้อง นักแสดง และเน็ตไอดอล ไปแล้ว 59 คน มารายตัวแล้ว 46 คน เหลืออีก 13 คน คาดว่าดำเนินการเสร็จไม่เกินสัปดาห์หน้า</p>
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าว สด M2F เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ไทยรัฐ สปริงนิวส์ (18 มิ.ย.61)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอานนท์ ภูชะนาม อายุ 42 ปี ชาว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นรายแรกในรอบ 20 ปี ของ จ.กาฬสินธุ์ โดยเมื่อเดือน ต.ค. 2560 นายอานนท์เดินไปเหยียบหางสุนัขในร้านขายของชำ แล้วถูกแฉกกัดที่น่อง จึงใช้เหล้าขาวชะล้างแผล โดยไม่ได้รับการฉีดวัคซีน</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เป็นผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ารายที่ 11 ของปีนี้ การที่ผู้เสียชีวิตใช้เหล้าขาวล้างแผลแต่ยังติดเชื้อ เป็นเพราะเหล้าขาวมีแอลกอฮอล์ไม่สูงพอ</p>
<p>ไทยโพสต์ (17 มิ.ย. 61)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ (17 มิ.ย. 61)</p>	<p>การดูแลสุขภาพช่วงบอลโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำทีมเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคปฏิบัติการเฉพาะกิจตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ร่วมกับกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอนามัย กทม. และเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา ประชาสัมพันธ์ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกล่าวว่า ในช่วงฟุตบอลโลกมักพบประชาชนมีพฤติกรรมดื่มน้ำไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดผล กระทบต่างๆ ตามมา ทั้งในเรื่องสุขภาพ เสี่ยงเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากการตกใจ ดีใจ เสียใจของผลแพ้ชนะ มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงดื่มน้ำ และไปดูตามสถานบันเทิงต่างๆ เกิดปัญหาการพนันและความรุนแรงในครอบครัวจากการนำเงินมาเล่นพนัน ปัญหาทะเลาะวิวาทกับกลุ่มคนที่เขียร์ฝั่งตรงข้าม ทั้งยังเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจสุราใช้เวลาในช่วงนี้แสวงหาผลประโยชน์จากการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้น หากพบการกระทำผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ ไอโอเอส โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ "http://TAS.go.th" หรือโทร. 0-2590-3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p> <p>- เสนอบทความ นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต และที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬา สโมสรฟุตบอลเอสซีซี เมืองทอง ยูไนเต็ด แนะนำแฟนกีฬา ว่า ต้องเข้าใจว่ากีฬาคือกีฬา ผลการแข่งขันไม่มีอะไร 100% มีโอกาสทั้งชนะและแพ้ หากกองเชียร์เผลอใจเรื่องการแพ้ชนะ เรียนรู้ที่จะแพ้แบบมีศักดิ์ศรี เรียนรู้ที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อทีมที่รักแพ้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเราและคนรอบข้าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา (17 มิ.ย. 61)</p> <p>สยามรัฐ (18 มิ.ย. 61)</p> <p>ไทยโพสต์ (18 มิ.ย. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว พญ. นภาพรณ วิริยะอุตสาหะกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ห่วงสุขภาพประชาชนในช่วงบอลโลก เพราะมักจะดูบอลไปพร้อมกัน โดยอาหารที่เป็นที่นิยมส่วนมากจะมีโซเดียมสูง น้ำตาลสูง ให้พลังงานมาก มีประโยชน์ต่อร่างกายน้อยและไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น ป๊อปคอร์น ชาเขียว มันฝรั่งทอด ข้าวเกรียบทอด ไล้กรอก น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากบริโภคมากเกินไปจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการเตรียมสุขภาพในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ว่า ควรเลี่ยงขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มรสหวาน และควรพักผ่อนให้เพียงพอ ควบคุมการออกกำลังกายๆ คลายเมื่อยระหว่างชมการแข่งขัน ที่สำคัญ ควรชมเพื่อความสนุกและการส่งเสริมกีฬา หลีกเลี่ยงการเล่นพนัน เพราะจะก่อให้เกิดความเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตตามมา</p> <p>-เสนอสุขภาพ นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระหว่างเชียร์ฟุตบอลโลกมากที่สุด โดยเฉพาะโรคเส้นเลือดในสมองแตกและตีบ และโรคหลอดเลือดหัวใจ จากความดันโลหิตที่พุ่งสูงขณะเชียร์กีฬา ดังนั้น ผู้สูงอายุที่ต้องการชมกีฬาฟุตบอลในช่วงกลางคืน 1.แนะนำให้นอนหัวค่ำเพื่อตื่นขึ้นมารับชม หรือถ้าหากดูไป 1-2 คู่แล้ว ควรพักผ่อน หรือเปลี่ยนไปชมคู่ที่ถ่ายทอดช่วงเวลากลางวันแทน 2.ควรดื่มน้ำให้พอ 3.ไม่ควรตั้งใจเชียร์มากเกินไป 4.ไม่ควรชมเพียงคนเดียว ควรมีลูกหลานอยู่ด้วย หากป่วยกะทันหันจะได้รับนำส่งรพ.ได้ทันทั่วทั้ง</p>
<p>เว็บไซต์ prachachat.net (17 มิ.ย. 61)</p> <p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ (18 มิ.ย.61)</p>	<p>ราชวิถี มินิมาราธอน</p> <p>-เสนอข่าว นายภานุ แยมศรี ผวจ.นนทบุรี พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี ร่วมเปิดงาน “โครงการเดิน-วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018” เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารศูนย์การแพทย์ ราชวิถี โดยมี คุณ บอด้ส์แลม ร่วมวิ่งเป็นระยะทาง 10.5 กม.ด้วย โดยการก่อสร้างศูนย์ส่องกล้องฯ และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องใช้งบประมาณราว 200 กว่าล้านบาท โดยกิจกรรมในวันนี้มีรายได้ประมาณ 7-8 ล้านบาท</p> <p>ประชาชนสามารถบริจาคร่วมสมทบทุนได้ทาง www.rajavithi.go.th/ มูลนิธิรพ.ราชวิถี หรือติดต่อด้วยตนเองที่ รพ. และเร็ว ๆ นี้จะรับบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน</p> <p>นายธีรทัศน์ สังขทัต ณ อยุธยา ผู้จัดการโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 รพ.ทั่วประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรเงินจากโครงการฯ ว่า เงินที่ได้ทั้งหมด 1,413 ล้านบาท ได้จัดสรรก่อนแรกให้ 11 รพ.แล้วประมาณ 1,300 ล้านบาท ที่เหลืออีกกว่า 113 ล้านบาทจะเร่งจัดสรรต่อไป และอีกประมาณ 2 เดือนแต่ละรพ.จะรวบรวมรายงานการใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อชี้แจงต่อประชาชน</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ (18 มิ.ย. 61)</p>	<p>โรคปอดบวม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้มีฝนตกสลับอากาศร้อน เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย และอาจมีโรคปอดบวมแทรกซ้อน จากรายงานของสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-4 มิ.ย. พบผู้ป่วยโรคปอดบวมทั่วประเทศ 107,381 ราย เสียชีวิต 79 ราย โดยโรคปอดบวมเกิดจากการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส มักเป็นโรคแทรกซ้อนหลังป่วยไข้หวัดประมาณ 2 วัน โดยผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอมีเสมหะ น้ำมูกเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวข้น เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบง่าย หากมีอาการดังกล่าวขอให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อลดการเสียชีวิต</p>
<p>สำนักข่าวไทย (18 มิ.ย. 61)</p>	<p>เผาทำลายยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์พงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี อย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะเผาทำลาย 6,322 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 13,697 ล้านบาท และมีกัญชา พืชกระท่อม ที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาร่วมเผาอีกกว่า 7,325 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 58 ล้านบาท ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 25 มิ.ย.61</p>
	<p>การจดแจ้งเครื่องสำอาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ตามที่สธ.ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ซึ่งมีผลตั้งแต่ 24 พ.ค. 2561 ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้เป็นไปตามประกาศ ส่วนรายที่รับใบจดแจ้งก่อน 24 พ.ค. 2561 ต้องยืนยันว่าประสงค์จะดำเนินการต่อ โดย ออย.จะส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการเครื่องสำอางทุกแห่งให้ยืนยันตัวตน หากไม่แจ้งใน 45 วันจะเพิกถอนใบรับแจ้ง ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับจดแจ้งอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฯ หรือไม่ได้มีการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ณ สถานที่ที่ได้แจ้งไว้ จะต้องแจ้งเลิกประกอบกิจการและขอยกเลิกใบรับจดแจ้งทั้งหมดโดยเร็ว หากตรวจพบว่ายังดำเนินการอยู่จะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยให้เวลา 3 เดือน</p>
สยามรัฐ (18 มิ.ย. 61)	<p>สมุนไพรโลยุง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำวิธีป้องกันยุงกัด โดยใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณโลยุงได้ ได้แก่ ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส ผิวมะกรูด ผิวส้ม โหระพา สะระแหน่ ซึ่งมีสารสำคัญออกฤทธิ์โลยุง เช่น น้ำมันหอมระเหย โดยนำมาทุบหรือขยี้ แล้ววางบริเวณมุมอับ หรือทำเป็นสเปรย์ตะไคร้หอม ดังนี้ 1.หั่นตะไคร้หอมเป็นชิ้นเล็ก ๆ ห่อผ้าขาวบาง 2.หั่นผิวมะกรูดเล็ก ๆ 50 กรัม ห่อผ้าขาวบาง 3.นำห่อตะไคร้หอม-ผิวมะกรูดใส่โหลแก้ว 4.เทเอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตรใส่โหลแก้ว 5.ใส่การบูร 10 กรัม ปิดฝาให้แน่น หมักไว้ 7 วัน และเชย้าโหลแก้วทุกวัน เมื่อครบกำหนด นำใส่ขวดสเปรย์ใช้ฉีดโลยุงตามมุมอับในบ้าน</p>
ข่าวสด (16 มิ.ย. 61)	<p>สุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรารณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในวัด ได้แก่ การถวายธูปเทียนไว้ควัน หรือดับธูปทันทีหลังอธิษฐาน เพื่อลดสารพิษและฝุ่นละอองจากควันธูป การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ที่สำคัญคือโรคไข้เลือดออก ซึ่งกรมฯ สํารวจพบลูกน้ำยุงลายในศาสนสถานมากถึงร้อยละ 52 ขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเอง อย่านำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยที่วัด เพราะจะทำให้พระสงฆ์หรือผู้ไปทำบุญเสี่ยงถูกสัตว์ที่นำไปปล่อยกัดได้</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า พระสงฆ์ในประเทศไทย ครั้งหนึ่งมีภาวะอ้วนลงพุงจากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ เนื่องจากไม่สามารถเลือกจําอาหารเองได้ ประกอบกับขาดกิจกรรมบริหารกาย ขอให้ประชาชนทำบุญต่กบาตรด้วยภัตตาหารสุขภาพ ควรประกอบด้วยอาหาร 5 หมู่ เลือกข้าวกล้อง สลัดข้าวขาว เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันสลัดเนื้อปลา ผักต่าง ๆ ผลไม้รสไม่หวาน ใช้วิธีต้ม นึ่ง ย่าง อบ ลดหวาน มัน เค็ม หรือทำเป็นน้ำพริกสไมจัดมีผักลวกเคียง ถวายน้ำเปล่า และนม สำหรับกิจกรรมบริหารกาย ได้แก่ 1.กิจกรรมบริหารกายแบบแอโรบิก เช่น เดินบิณฑบาต เดินจงกรม ทำความสะอาดโบสถ์ วิหาร กวาดลานวัด จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีสงฆ์ งานสวน เป็นต้น 2.กิจกรรมบริหารกายแบบใช้แรงต้าน เช่น ดันฝานั่ง นอนแล้วอตัวขึ้น ย่อเข้าลุก-นั่งเก้าอี้ เป็นต้น 3.กิจกรรมบริหารกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เช่น ก้มตัวใช้มือแตะปลายเท้า ยืดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวด้านข้าง และบริเวณไหล่ เป็นต้น</p>
มติชน (18 มิ.ย.61)	<p>อาหารกลางวันนักเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเสวนาการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียน และกล่าวว่า อยากให้ทุกโรงเรียนของ สด. และก.ศึกษาธิการเข้ามาเป็นสมาชิกกับเนคเทค หรือใช้ระบบ Thai school lunch เพื่อวางแผนเรื่องอาหารกลางวัน นอกจากนี้ ต้องให้อปท.หนักโภชนาการมาประจำอปท. อย่างน้อยอำเภอละ 1 คน</p> <p>ด้าน นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องตอบสนองนโยบายของนายกฯ ต้องมีอาหารกลางวันยุค 4.0 ต้องมีแม่ครัวที่รู้เรื่องโภชนาการ มีนักโภชนาการในแต่ละอำเภอ และโรงเรียนจะต้องรับครูที่จบด้าน คหกรรมอาหาร หรือครูอาหาร โรงเรียนละ 1 คน นอกจากนี้ ต้องปรับปรุงกฎหมายต่างๆ เพื่อกำกับการจัดหาอาหารกลางวัน</p>
คมชัดลึก (16 มิ.ย. 61)	<p>สุขอนามัยเด็กวัยเรียน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เด็กวัย 6-14 ปี เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุด การเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่ โรงเรียนควรจัดอาหารให้มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการทั้งปริมาณและความเหมาะสมต่อวัย โดยกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และหลากหลาย เน้นผัก ผลไม้ นมรสจืด และไข่ เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสมอง หลีกเลี่ยงอาหารทอด อาหารรส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จัด ชมมกรบกรอบ พาไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากประเมินความเสี่ยงฟันผุ ควรเลือกแปรงสีฟันให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก และแปรงฟันตามหลัก 2-2-2 คือ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและก่อนนอน แปรงฟันนาน 2 นาที และไม่กินอาหารและเครื่องดื่มหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกินขนมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดฟันผุ นอกจากนี้ ควรจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายของโรคติดต่อในโรงเรียน อาคารสถานที่ที่มีความมั่งคั่ง แข็งแรง และปลอดภัย ส่วนโรงอาหารของโรงเรียน ควรถูกต้องตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร</p>
<p>สำนักข่าวไทย (18 มิ.ย. 61)</p>	<p>โรคจิตเวชในเรือนจำ</p> <p>- เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนปรับปรุงอาคารบริการ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ว่า การพัฒนาระบบบริการรักษาผู้ต้องขังที่ป่วยทางจิต ในช่วง 47 ปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้ขยายการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ 142 แห่ง ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ รพศ. รพท. ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป ป้องกันการก่อคดีซ้ำหลังพ้นโทษ และสร้างความปลอดภัยให้สังคม ทั้งนี้ ผลการวิจัยในปี 2560-2561 ในกลุ่มผู้ต้องขัง พบว่ามีปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช ร้อยละ 46 สูงกว่าประชาชนทั่วไปถึง 3 เท่า โรคที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ติดเหล้าและสารเสพติด โรคซึมเศร้า และความเสี่ยงฆ่าตัวตาย</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ Line ทาง (18 มิ.ย. 61)</p>	<p>ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลสำรวจของสวรส. จากการตรวจร่างกายผู้สูงอายุในปี 2557 พบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 8.1 หรือประมาณ 8 แสนกว่าคน ในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 90 หรือประมาณ 7 แสนกว่าคน มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจร่วมด้วย รพ.สวนสราญรมย์ ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเรื่องโรคจิตเวชในผู้สูงอายุของกรมฯ จึงเร่งให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุมีภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเกือบทุกคนมีอาการผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตใจอย่างน้อย 1 อาการร่วมด้วย ที่พบบ่อย 9 อาการ ได้แก่ เฉยเมยไม่สนใจสิ่งรอบตัว ซึมเศร้า ปัญหาการกิน ปัญหาการนอน หงุดหงิด โกรธง่าย หลงผิด ไม่สามารถยับยั้งซึ่งใจพฤติกรรมได้ มีพฤติกรรมแปลก ๆ ทำอะไรซ้ำ ๆ เช่น ผุดลุกผุดนั่ง สะสมของในบ้าน หูแว่ว ประสาทหลอน ทั้งนี้ ลูกหลานต้องคอยดูแลผู้สูงอายุให้จิตใจสดใส พักผ่อนให้เพียงพอ พยายามจัดรูปแบบการดูแลที่สม่ำเสมอ เก็บรูปถ่ายล่าสุดของผู้ป่วยไว้เพื่อเกิดกรณีสูญหาย และระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ</p>
<p>เดลินิวส์ (16 มิ.ย. 61)</p>	<p>ปัญหาเด็กก้าวร้าว</p> <p>- เสนอข่าว ผลสำรวจของกรมสุขภาพจิตในปี 2559 ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 13-17 ปี ซึ่งมีประมาณ 4 ล้านกว่าคน พบเป็นโรคพฤติกรรมเกรี้ยวก้าวร้าว ร้อยละ 3.8 หรือประมาณ 1.5 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นชาย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพื้นฐานของเด็กที่เป็นเด็กเลี้ยงยาก เจ้าอารมณ์ หรืออาจเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง เช่น เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น โรคออทิสติก โรคซึมเศร้า และสมองพิการ หรือมาจากสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจัยที่เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดก็คือครอบครัวและการเลี้ยงดู</p> <p>พญ.กฤษมาวดี คำเกลี้ยง ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น แนะนำแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาเด็กก้าวร้าวเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก ดังนี้ 1.ควรควบคุมให้เด็กหยุดความก้าวร้าวด้วยความสงบ เช่น ใช้การกอดหรือจับให้เด็กหยุด หลังจากนั้นพูดคุยถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กไม่พอใจจนแสดงความก้าวร้าว 2.ไม่ใช้ความรุนแรงเข้าไปเสริม เช่น การลงโทษอย่างรุนแรง 3.ไม่ควรมีข้อต่อรองขณะเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว 4.ควรเริ่มฝึกฝนเด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง เช่น ฝึกให้แยกตัวเมื่อรู้สึกโกรธ 5.ฝึกให้เด็กรู้จักเห็นอกเห็นใจ มีจิตใจโอบอ้อมอารี 6.หลีกเลี่ยงการตำหนิ เปรียบเทียบ 7.ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างของความปรองดอง เป็นมิตรต่อกัน และมีวินัย หากพฤติกรรมเด็กยังไม่ดีขึ้นควรพาไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (18 มิ.ย. 61)</p>	<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>- เสนอข่าว ร.อ. นพ.สมชาย ธนะสิทธิ์ชัย ผู้ช่วย ผอ.ด้านการพัฒนาคุณภาพรพ. และหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการวิจัยพัฒนาวิธีคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ด้วยการตรวจสารบ่งชี้ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เลือด ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ว่า ขณะนี้งานวิจัยอยู่ในช่วงเฟส 2-3 ซึ่งทำคู่ขนานไปพร้อมกัน จะช่วยยืนยันระยะเวลาดำเนินโครงการไปได้ประมาณ 6 เดือน - 1 ปี โดยจากการค้นหาสารชีวโมเลกุลในเลือดของกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต่าง ๆ เปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่มีก้อนเต้านมผิดปกติแต่ไม่ใช่มะเร็งและเลือดในคนปกติ จำนวน 1,784 ชนิด สามารถคัดแยกสารเอกลักษณ์ที่มีความเป็นไปได้รวม 64 ชนิด ขณะนี้ทีมวิจัยอยู่ในช่วงการตรวจสอบความถี่ของสารแต่ละตัว เพื่อคัดเลือกสารชีวโมเลกุลที่มีโอกาสพบสูงสุดในมะเร็งเต้านม ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพัฒนาสารที่มีความไวมากพอที่จะทำปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลเหล่านี้ พัฒนาเป็นอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น</p> <p>งานวิจัยชิ้นนี้เป็นความหวังใหม่ที่จะช่วยให้ผู้หญิงไทยสามารถเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งที่มีประสิทธิภาพได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมในอนาคต เนื่องจากการตรวจเต้านมด้วยการคลำโดยบุคลากรทางการแพทย์ยังมีข้อจำกัดด้านบุคลากร ส่วนการตรวจด้วยแมมโมแกรมมีต้นทุนสูง</p>
<p>แนวหน้า (18 มิ.ย. 61)</p>	<p>งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว สธ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสมาคมวิชาชีพ จัดงาน Medical Devices ASEAN 2018 (MDA 2018) งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ครอบคลุมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวินิจฉัย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เทคโนโลยีและระบบไอที ในวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ณ อาคาร 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี</p> <p>ภญ.กรภัทร ตรีสารศรี ผอ.กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย. กล่าวว่า ในงานดังกล่าว อย. จะให้บริการข้อมูล รวมถึงให้คำปรึกษากับนักวิจัย นักประดิษฐ์ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ และต้องการขึ้นทะเบียนกับ อย. เป็นการผลักดันผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ รองรับประเทศไทยเป็น Medical Hub Asia ต่อไป</p>
<p>แนวหน้า (16 มิ.ย. 61)</p>	<p>50 ปี แพทยสภา</p> <p>-เสนอข่าว แพทยสภาจัดการประชุมวิชาการ 50 ปี แพทยสภา เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์/หน่วยงานต่าง ๆ ในวันที่ 20-22 มิ.ย. 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค อาคาร Impact Forum ชั้น 2 เมืองทองธานี โดยจะมีปาฐกถาพิเศษ "การแพทย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.</p>
<p>เดลินิวส์ (16 มิ.ย. 61)</p>	<p>ธุรกิจขายตรง</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ สคบ. เปิดเผยว่า กำลังเฝ้าระวังและติดตามปัญหาในธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การสื่อสารและการโฆษณาเกินจริง ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด โดยเฉพาะธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะเร่งตรวจสอบโฆษณาทุกชิ้น หากเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบจะเรียกผู้ประกอบการมาชี้แจง แต่หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น อย. จะส่งต่อเพื่อดำเนินการต่อไป ส่วนธุรกิจขายตรงที่มีการจ่ายผลตอบแทนไม่เป็นไปตามแผนซึ่งอาจกลายเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ หากตรวจพบจะส่งต่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเรื่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน สคบ.จึงจะรับจดทะเบียนธุรกิจขายตรง</p>
<p>ข่าวสด สยามธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ แวดวงธุรกิจ ภูธร (16 มิ.ย. 61)</p>	<p>พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรธรรมชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สสว. เปิดโครงการ "พลิกเอสเอ็มอีสู่อนาคตด้วยนวัตกรรม" ทั่วภูมิภาค เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต โดยมี 3 หน่วยงานหลักร่วมสนับสนุน อาทิ อย. เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่กระบวนการผลิต สถานที่ประกอบการจนได้รับมาตรฐาน GMP/Primary GMP เชื่อมโยงกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสวทช. เพื่อสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย</p>	<p>ตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องสำอาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สสจ.พิษณุโลก มอบหมายให้ ภญ.อัปสร บุญยัง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ที่วิสาหกิจชุมชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(16 มิ.ย. 61)	พัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ม.1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือการนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch